

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn

Thực hiện nội dung nhiệm vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) huyện Bình Sơn năm 2021; UBND huyện báo cáo tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, như sau:

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH

- Trong năm 2021, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn huyện Bình Sơn ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, dầu khí... thu hút nhiều doanh nghiệp cùng hàng ngàn lao động đến làm việc. Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quất, Cụm Công nghiệp Bình Nguyên và các công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất nhiều ngành hàng đi vào hoạt động,... kéo theo đó là việc sử dụng các nguồn năng lượng như xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, điện, hóa chất tăng mạnh trong quá trình vận hành, sản xuất là những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ ngày càng cao, thiệt hại do cháy, nổ gây ra ngày càng lớn về người và tài sản.

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết tại địa phương hết sức phức tạp; thiên tai bão, lũ xảy ra thường xuyên nên đã gây ra thiệt hại nặng nề, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế tại địa phương.

II. TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ VÀ TAI NẠN, SỰ CỐ

1. Tình hình cháy

Năm 2021 trên địa bàn huyện xảy ra **08** vụ cháy; trong đó: **07** vụ cháy dân sự, **01** vụ cháy rừng; cụ thể: xã Bình Hải 01 vụ, xã Bình Thuận 01 vụ, xã Bình Châu 03 vụ, xã Bình Thạnh 01 vụ, xã Bình Nguyên 01 vụ, xã Bình Hoà 01 vụ. So với cùng kỳ năm 2020 giảm **04** vụ cháy.

- Thiệt hại về người: 00.

- Về tài sản: ước tính khoảng 6,2 tỷ đồng (giảm 500 triệu đồng so với năm 2020).

2. Tình hình nổ: Xảy ra **01** vụ (không tăng, không giảm so với năm 2020).

3. Tai nạn, sự cố

Trong năm 2021, địa bàn huyện Bình Sơn xảy ra **03** vụ đuối nước, làm chết **05** người (tại xã Bình Chánh, Bình Thạnh và Bình Thạnh).

III. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo về PCCC và CNCH

UBND huyện đã tham mưu cho Huyện ủy và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn như:

+ Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 16/9/2021 của Huyện ủy Bình Sơn về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC;

+ Công văn số 1379/UBND, ngày 26/5/2021 về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC;

+ Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 01/6/2021 về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (*viết tắt là Đợt cao điểm*);

+ Công văn số 2100/UBND, ngày 19/7/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và tiếp tục thực hiện Đợt cao điểm;

+ Quyết định số 2529/QĐ-UBND, ngày 03/8/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH;

+ Kế hoạch số 1575/KH-ĐKT, ngày 09/8/2021 về kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH;

+ Công văn số 2062/UBND, ngày 24/8/2021 về việc phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH;

+ Công văn số 2696/UBND-NV, ngày 31/8/2021 về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng nhân “Ngày toàn dân PCCC - 04/10” lần thứ 20 trên địa bàn huyện;

+ Công văn số 2925/UBND, ngày 23/9/2021 về việc tăng cường đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại nơi cách ly tập trung và điều trị bệnh nhân Covid-19;

+ Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 28/10/2021 về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC;

+ Công văn số 3512/UBND, ngày 10/11/2021 về việc thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong khu vực phong tỏa, khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19;

+ Công văn số 3642/UBND, ngày 22/11/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa, bão, lũ;

+ Công văn số 3879/UBND, ngày 09/12/2021 về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH đã ban hành Chương trình công tác năm 2021 về PCCC và CNCH số 28a/CTr-BCĐ, ngày 10/3/2021 của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

Chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH huyện*) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; nhất là triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (*viết tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP*) và đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã tổ chức **14** buổi tuyên truyền tập trung về công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư, chợ với hơn **860** lượt người tham gia. Phát **2800** tờ rơi tuyên truyền; nội dung tuyên truyền tập trung về tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả của cháy, nổ; các biện pháp an toàn PCCC, CNCH; các biện pháp, kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu giúp người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra; các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, hàn cắt kim loại... Lòng ghép trong công tác kiểm tra tổ chức tuyên truyền hơn **342** lượt tuyên truyền hướng dẫn cho các chủ cơ sở các kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm cơ bản như sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay, sử dụng chăn chữa cháy,...

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao viết, đưa tin **15** bài tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, PCCC rùng trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, công nhân lao động và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức đối với công tác cứu nạn, cứu hộ, thực hiện các biện pháp phòng, tránh sự cố và tai nạn xảy ra.

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình về PCCC và CNCH trên địa bàn huyện như: 02 "*Thôn an toàn PCCC*" tại thôn Định Tân, xã Bình Châu và thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương; 01 "*Tổ dân phố an toàn PCCC*" tại Tổ dân phố 1, Thị trấn Châu Ổ và 01 mô hình tự quản về CNCH tại Bãi tắm khe 2, xã Bình Thạnh.

Chỉ đạo Cơ quan Thường trực tham mưu Chủ tịch UBND huyện rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách về PCCC và CNCH cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hằng năm tổ chức, rà soát nhân lực để tiếp tục tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH theo quy định.

4. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về PCCC

Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát bàn giao danh sách **269** cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH cho UBND cấp xã đảm bảo theo đúng quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, phân loại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ thuộc diện quản lý về công tác PCCC. Tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức

kiểm tra, phúc tra, hướng dẫn an toàn về PCCC đối với các cơ sở chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đi vào hoạt động; các cơ sở thuộc diện quản lý theo phân cấp. Trong năm, Công an huyện Bình Sơn đã kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC đối với 117 lượt cơ sở, lập 117 biên bản kiểm tra với hơn 350 kiến nghị; tạm đình chỉ hoạt động 01 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC; xử lý vi phạm hành chính về PCCC 06 trường hợp, phạt tiền 06 trường hợp và nộp ngân sách nhà nước 16.400.000đ (Mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

5. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng

Trong năm 2021, UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện; đến nay đã thành lập 118 đội/120 thôn tại 22 xã, thị trấn. Qua đó, trong năm 10 đội dân phòng trên địa bàn đã được trang bị phương tiện PCCC, gồm Đội dân phòng: Thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông; Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long; Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung; Thôn Thọ An, xã Bình An; Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú; Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải; Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh; Thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh; Thôn Phước Hoà, xã Bình Thanh; Thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

- Thời gian qua, nhìn chung đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đã kịp thời tham mưu Huyện uỷ, và đã lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các biện pháp về PCCC và CNCH; nhất là triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo từ huyện xuống các xã, thị trấn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH.

- Kịp thời vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC ở cơ quan, đơn vị địa phương và tại gia đình, đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân PCCC gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm bốn tại chỗ (*lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ*), nòng cốt là lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp, các ngành và chỉ đạo thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC

theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản về PCCC khác còn chậm chưa đáp ứng theo thời gian yêu cầu.

- Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC chưa mang tính thiết thực, hiệu quả.

- Từng nơi, từng lúc chưa thể hiện hết trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH ở địa phương mình.

- Một số địa phương đã thành lập đội dân phòng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện nhưng hiện tại vẫn chưa thực hiện việc hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng; chưa có nguồn kinh phí để đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết cho đội dân phòng hoạt động và tổ chức đội dân phòng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp nên gây khó khăn trong các mặt công tác PCCC và CNCH.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP vừa mới có hiệu lực nên việc tiếp cận của người đứng đầu cơ sở, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa kịp thời nên việc triển khai thực hiện chưa được quan tâm, chỉ đạo sâu sát.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa triển khai quyết liệt, triệt để; thiếu tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tiếp tục tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

3. Đẩy mạnh hơn nữa việc phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH. Kịp thời đề xuất các hình thức khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

4. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC tại các cơ sở trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC.

5. UBND huyện ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về an toàn PCCC tại các cơ sở trên địa bàn; tăng cường làm tốt công tác điều tra cơ bản, kiểm tra, phúc tra về an toàn PCCC nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC.

6. Chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC cấp xã, ban hành quy chế làm việc; duy trì hoạt động của đội dân phòng tại từng thôn, tổ dân phố để giải quyết kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

7. Tổ chức tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2022 trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn, UBND huyện Bình Sơn báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCD PCCC và CNCH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VPH: CVP, PCVP, CVNC;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Đồng